



จดหมายข่าว

พระวารุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0817478385, 0808376075, 0614042390 www.rmu.ac.th

จดหมายข่าวพระวารุณ ปีที่ 51 ฉบับที่ 32 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2567

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมจำปีหลวง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์ ทองดอนเปียง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมโฮมช่วย ผูกฝ้าย ส่งอภัยสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและร่วมแสดงความยินดีกับชมรมถันยรักษ์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมโล่เกียรตินิยม เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 10,000 บาท และยังได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาคุณภาพจากการเข้าร่วมแข่งขันในโครงการสืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม รอบชิงชนะเลิศ (ประเภทกลุ่มสืบสาน) ซึ่งมีชมรมถันยรักษ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน 31 แห่งเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้



กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการ "นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่" ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2567 โดยมีนางรัตนฐาภัทร สิ้นเฮี้ยว ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมต้อนรับวิทยากรจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขามหาสารคาม และครูฝึกจากบริษัท ที โอ เอช มอเตอร์ จำกัด ที่มาให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้



วันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเจียร์เตอร์ อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับ บริษัท ดร่าโก้ เวนเจอร์ จำกัด โดยมีอาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษานักศึกษาชั้นปีที่4 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาพร้อมกล่าวต้อนรับสถานประกอบการที่ร่วม MOU รวมถึงผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และได้รับเกียรติจากคุณศักดิ์ พัฒน์ วิทยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ และ project manager บริษัท ดร่าโก้ เวนเจอร์ จำกัด บรรยายพิเศษ เรื่อง "Company Introduction" โดย นักศึกษาได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้กับผู้บริหารและสถานประกอบการ ได้รับทราบและสรุปผลการประเมินต่อไป



วันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อาจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโดยใช้เทคนิคการ COACH & FACILITATOR เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์จิรพร จันลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนพล แก้ววงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญยืน เลี่ยมสำโรง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวิทยากร ให้ความรู้อบรมในหลักสูตร

- RE SKILLS & UP SKILLS เครื่องมือวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาทักษะ SOFT SKILLS นักศึกษา
- การใช้เทคนิคการ COACH & FACILITATOR เพื่อการบูรณาการการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
- การประยุกต์ใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมเพื่อการสร้างนวัตกรรม

